

## จี.ป.ช.สอบปมฉาวที่กระทิงแดง

ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผ่านนายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ พนักงานได้สวนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ เพื่อขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบกรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.1) นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย นายประทีป กิริติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน และอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชติ เชื้อโชติ ผอ.สำนักกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายกำธร ถาวรสถิต อดีตผวจ.ขอนแก่น และ จ.ส.อ.อดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน อดีตนายก อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ใช้อำนาจในการอนุมัติให้บริษัท เคทีดี หรือเพอร์ดี ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของทายาทเครื่องดีมกระทิงแดง ได้สิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าชุมชนบ้านโคกห้วยเม็ก ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ เนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา เพื่อขยายเขตโรงงานและทำเป็นที่เก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดีม

ต่อมาเวลา 18.00 น. วันเดียวกัน ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ในเรื่องที่ดินสาธารณะชนเช่นหนังสือเกือบทุกวัน ซึ่งผู้ขอมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รับมาแล้วเป็นแสนรายและตามกฎหมายก็ให้ได้ครั้งละ 5 ปี ซึ่งถ้าผิดเงื่อนไขก็ยกเลิก เพิกถอนได้ หรือถ้าพ้น 5 ปีแล้วมาขอ จะไม่ต่อให้ก็สามารถทำได้ ประเด็นที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะได้มีการตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน แต่ต้องพูดบนความเป็นจริง และยุติธรรม อย่าทำอะไรมั่ว ๆ หรือส่งเดช

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการร้องขอให้ที่ดินจากหน่วยงานภาคเอกชน เสนอมาจากข้างล่าง ซึ่งเมื่อมีการร้องขอการใช้ที่ ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบที่กรมที่ดินทำไว้ ต้องมีการทำประชาพิจารณ์ว่าประชาชนให้ใช้หรือไม่อย่างไร ก็จะมีการลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ เมื่อทำประชาพิจารณ์แล้ว อปท. ต้องมีข้อพิจารณาว่าจัดซื้อหรือไม่อย่างไร จากนั้นจะขึ้นมายังระดับจังหวัดพิจารณาว่าทุกหน่วยงานเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ถ้าไม่เห็นด้วยก็ตกไป จากนั้นจึงจะมารวมที่ดิน เมื่อผ่านทุกขั้นตอน ก็จะผ่านรองปลัด ปลัดกระทรวง รมช. จนถึงต้นก็พิจารณาอนุมัติตามที่เสนอมา ซึ่งวันนี้ได้ถามฝ่ายกฎหมายว่า ถ้าไม่อนุมัติ จะทำได้หรือไม่ ฝ่ายกฎหมายบอกว่าทำได้แต่ต้องมีเหตุผลว่าอะไร ซึ่งถ้าไม่ให้ฝ่ายผู้ขอมีสิทธิที่จะฟ้องศาลปกครองได้

“ในประเด็นนี้ผมดูแล้วมีการพิจารณาตามลำดับ ซึ่งทุกอย่างผ่านขั้นตอนมาทั้งหมดแล้ว ผมมั่นใจว่าราชการระดับล่างไม่หลอกผม และเมื่อเรื่องขึ้นมาถึงระดับนโยบายยืนยันว่าไม่มีนอก ไม่มีใน ไม่มีทุจริต ที่เขาไปลงว่าเอื้อหรือไม่เอื้อ มันพิจารณาเช่นนี้ ไม่มีกฎหมายเอื้อหรือไม่เอื้อ ไม่เกี่ยวกับ ส่วนที่ยังมีประชาชนมาคัดค้านนั้น ผมได้ให้ทางกรมที่ดินลงไปดูว่ามีปัญหาหรือไม่ อย่างไร แต่ก็ต้องอยู่ในกฎหมาย ซึ่งก่อนจะมีการขอที่ก็มีการปิดประกาศออกแล้วใน 30 วัน ก็ไม่มีคนแสดงตัวคัดค้าน แต่มาอ้างตอนนี้ทางกรมที่ดินบอกว่าไม่สามารถอ้างได้ เพราะผ่านการทำประชาคมมาทั้งหมดและปิดประกาศตามเกณฑ์หมดทุกอย่าง แต่ถ้าบริษัทนั้นไปตัดแปลงปรับปรุงอะไรที่ผิดเงื่อนไข เราก็ยกเลิกได้” พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว.